

ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกไปรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ.

ช่องทางและกำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้กฎหมาย ผู้อยู่ภายใต้บังคับใช้กฎหมาย และประชาชน โดยใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๑. ส่งแบบรับฟังความคิดเห็นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าวัตถุอันตราย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณท์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๙๗๒ ราย

๒. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริโภค และประชาชนผู้สนใจ

ผลการรับฟังความคิดเห็น

รวมแบบเสนอข้อคิดเห็นที่ได้รับกลับคืน แบ่งเป็น	จำนวน	๒๖	ฉบับ
๑. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ ทุกประการ ประกอบด้วยความคิดเห็นของ	จำนวน	๒๒	ฉบับ
- ประกอบการผลิต/นำเข้าวัตถุอันตราย และหน่วยงานเอกชน		๑๑	ฉบับ
- หน่วยงานราชการ		๑๑	ฉบับ
๒. เห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม ประกอบด้วยความคิดเห็นของ	จำนวน	๔	ฉบับ
- ประกอบการผลิต/นำเข้าวัตถุอันตราย และหน่วยงานเอกชน		๓	ฉบับ
- หน่วยงานราชการ		๑	ฉบับ
๓. ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ	จำนวน	๐	ฉบับ

ตารางสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ พร้อมคำชี้แจง หรือการดำเนินการต่อ
การต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับ

ลำดับที่	ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ	คำชี้แจง หรือการดำเนินการต่อ ข้อคิดเห็นที่ได้รับ
๑	กรณีเห็นชอบตามร่างประกาศฯ เป็นส่วนใหญ่ หากแต่มีข้อแก้ไข/เพิ่มเติม มีจำนวน ๔ ข้อ ดังนี้	
๑.๑	ควรยื่นเอกสารผ่านระบบได้	<p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำร่างประกาศฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การแจ้ง และรับใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ๒. การยื่นคำขอ และรับหลักฐานการรับแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ๓. การยื่นคำขอ และรับหลักฐานการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ <p>ดังนั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ และการขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แล้วเสร็จ ผู้ประกอบการก็จะสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้</p>
๑.๒	ในส่วนของแบบฟอร์ม ยังมีช่องให้ส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลอยู่ สรุปคือยังต้องมีการแนบหลักฐานหรือไม่	<p>การที่ร่างประกาศฉบับนี้ ได้ระบุให้ผู้ประกอบการยื่นหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ประกอบการแจ้งการดำเนินการ แทนการยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) นั้น สามารถ</p>

ลำดับที่	ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ	คำชี้แจง หรือการดำเนินการต่อ ข้อคิดเห็นที่ได้รับ
		<p>อธิบายได้โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ตามช่องทางการยื่นเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ ดังนี้</p> <p>๑. <u>กรณีแจ้งดำเนินการด้วยตนเอง</u> เนื่องจากก่อนขั้นตอนการแจ้งการดำเนินการผู้ประกอบการจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบอันตราย) ก่อนซึ่งในขั้นตอนการมอบอำนาจนั้น ผู้ประกอบการจะต้องแสดงหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) และบัตรประจำตัวประชาชน และใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) ดังนั้น เมื่อถึงขั้นตอนการแจ้งการดำเนินการผู้ประกอบการจึงไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) มาอีก เพียงแต่ยื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น</p> <p>๒. <u>กรณีแจ้งดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</u> เนื่องจากในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะดำเนินการใดๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบการจะต้องเปิด open ID ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และยื่นหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ และเมื่อถึงขั้นตอนการแจ้งการดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการมอบอำนาจ</p>

ลำดับที่	ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ	คำชี้แจง หรือการดำเนินการต่อ ข้อคิดเห็นที่ได้รับ
		ซึ่งในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจสิ้นอายุแล้ว ผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑.๓	ขอเสนอให้หนังสือมอบอำนาจสามารถใช้ฉบับสำเนา หนังสือมอบอำนาจที่เคยยื่นไว้แล้ว	<p>การยื่นหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้ประกอบการ ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบอันตราย)</p> <p>เมื่อถึงขั้นตอนการแจ้งการดำเนินการ <u>กรณีแจ้งดำเนินการด้วยตนเอง</u> และหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวยังไม่สิ้นอายุ ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ที่เป็นฉบับจริงทุกครั้ง แต่ให้ยื่น <u>สำเนา</u> หนังสือมอบอำนาจฉบับเดิมประกอบการแจ้งการดำเนินการทุกครั้งแทน แต่ถ้าหนังสือมอบอำนาจสิ้นอายุแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ก่อนการแจ้งการดำเนินการครั้งต่อไป <u>กรณีแจ้งดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะทำการตรวจสอบข้อมูลการมอบอำนาจ</u> ซึ่งในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจสิ้นอายุแล้ว ผู้ประกอบการจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการยื่นหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกัน</p>
๑.๔	ควรยังคงให้มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข อาจอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถสืบค้นเรียกดูบันทึกได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทุกการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการต่ออายุ	ถึงแม้ว่า ร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลยกเลิก “บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และบันทึกการต่ออายุ” ตามประกาศฉบับเดิม แต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มใหม่ทดแทน ได้แก่ “แบบ วอ./สธ ๑๑ และ ๑๒” ซึ่งแบบ วอ./สธ ๑๑ ใหม่ได้

ลำดับที่	ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ	คำชี้แจง หรือการดำเนินการต่อ ข้อคิดเห็นที่ได้รับ
		<p>รวมรายละเอียดในคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (แบบ วอ./สธ ๑๑ เดิม) กับบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท้ายใบรับแจ้งการดำเนินการ และแบบวอ./สธ ๑๒ ใหม่ได้รวมรายละเอียดในคำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (แบบ วอ./สธ ๑๒ เดิม) กับบันทึกการต่ออายุท้ายใบรับแจ้งการดำเนินการไว้อยู่ในแบบฟอร์มเดียว จึงทำให้ไม่มีรายละเอียดในส่วนใดขาดหายไป</p> <p>และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ และการขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ แล้วเสร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการจะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้</p>
๒	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ มีจำนวน ๑ ข้อ ดังนี้	
๒.๑	ค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรอยู่ในอัตราที่ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้	การแจ้งดำเนินการ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ และการขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ นั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ